

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัด แถลงข่าวการประชุม “สร้างสุขที่ปลายทาง”



สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดแถลงข่าวการประชุม “สร้างสุขที่ปลายทาง” เพื่อสร้างการรับรู้ และพัฒนาองค์ความรู้ให้กับสังคมในการสร้างเสริมสุขภาวะในระยะท้ายของชีวิต

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย กำลังจะจัดประชุม “สร้างสุขที่ปลายทาง” ขึ้นในระหว่างวันที่ 1-2 ธ.ค. 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งการประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อ สร้างการรับรู้ของสังคมในเรื่องการสร้างเสริมสุขภาวะในระยะท้าย และการพัฒนาองค์ความรู้ ระบบบริการ สาธารณสุข นโยบายและสังคม โดยเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้มาร่วมกันนำเสนอแนวคิด มุมมองผ่าน ความรู้ และประสบการณ์ อีกทั้งยังมีผลงานรูปธรรมมานำเสนอให้พิจารณาตัดสินใจเลือกแนวทางการดำเนินชีวิตให้ มีความสุขในบั้นปลาย และเมื่อวาระสุดท้ายมาถึง ซึ่งในระหว่างทั้ง 2 วันของการประชุม “สร้างสุขที่ปลายทาง” นั้น จะมีการเสวนาวิชาการในห้องประชุมทั้ง 3 ห้อง โดยมีเนื้อหาที่ครอบคลุมทั้งมิติของสิทธิการตายตามธรรมชาติ ศาสนา วัฒนธรรมความเชื่อ การดูแลแบบประคับประคอง สถานที่ที่ดูแลยามเจ็บไข้ได้ป่วย นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอนิทรรศการขององค์กรภาคีเครือข่าย และผลงานนวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุโดยเฉพาะ เช่น หุ่นยนต์ดูแลผู้ สูงอายุ อุปกรณ์ของใช้และเฟอร์นิเจอร์ที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ และการจัดแสดงผลิตภัณฑ์อาหารพระราชทาน ฯ โดยมูลนิธิทันตนวัตกรรม และการจัดแสดงอาหารสำหรับผู้ป่วยระยะสุดท้ายจากแขกรับเชิญทั้ง 6 ท่าน

อีกทั้งกิจกรรมในการประชุม ยังมีเวิร์คชอปเกี่ยวกับการเตรียมตัวตายอย่างมีสติกับลมหายใจสุดท้าย และเรื่องของการแสดงเจตนาล่วงหน้าในวาระสุดท้ายของชีวิต และหากสนใจเขียนหนังสือแสดงเจตนาตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ ในการประชุมนี้จะมีนักกฎหมายคอยให้คำแนะนำด้วย พร้อมด้วยบริเวณการจัดงานจะมี สวนแสงเทียนและเพลงพระราชนิพนธ์ที่บรรเลงตลอดงานให้ได้ยินอรรถถึงพระองค์ท่าน นอกจากนี้ยังมีการจัด สวนสงบ เพื่อการใคร่ครวญถึงการดำเนินชีวิต คือ อยู่อย่างไรให้มีสุขทั้งด้านกาย จิต การใช้ชีวิตในสังคม และปัญญา ตลอดจนมีทัศนคติเกี่ยวกับความตายว่าเป็นขั้นตอนตามธรรมชาติของชีวิต เพื่อสร้างทางเลือกให้ตัวเองสามารถ วางแผนการรักษาพยาบาลล่วงหน้าได้

ซึ่งงานนี้ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จึงได้จัดแถลงข่าวการประชุม “สร้างสุขที่ปลายทาง” ขึ้น ณ หอศิลป์กรุงเทพฯ เมื่อช่วงบ่ายวันก่อน โดยภายในงานแถลงข่าวได้รับเกียรติจาก นพ. พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กล่าววัตถุประสงค์และรายละเอียดเนื้อหาของการประชุม พร้อมด้วยคุณ

หญิงจําางศรี หาญเจนลักษณ์ ที่ปรึกษาการจัดประชุมฯ ที่กล่าวถึงครัวสร้างสุข , คุณหนู่ย นันทกานต์ ฤทธิวงศ์ ศิลปินคนบันเทิงชื่อดัง ที่มาเผยแนวคิดการสร้างสุข หลังชีวิตเคยเจียดความตายมาแล้ว และคุณธีรภาพ โลหิตกุล ศิลปินแห่งชาติ นักเขียนรางวัลศรีบูรพา มาร่วมพูดคุยมุมมองชีวิตผ่านเลนส์และปลายปากกา โดยมี คุณเวย์ เยาวลักษณ์ กัณนิกา พิธีกรรายการทีวีชื่อดัง มาร่วมเป็นผู้ดำเนินรายการบนเวที พร้อมประสบการณ์ตรงส่วนตัวของเธอเองด้วย โดยทั้งนี้แซกรับเชิญทุกท่านยังกล่าวเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจมาร่วมงานในวันจริง ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในวันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2559 นี้อีกด้วย